
 
 

  

 

 

 

 

 

     

พิธีเปิดการเดินขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าคอนเทนเนอร์ 
ผ่านระบบตรวจสอบตู้สินค้าทางรถไฟด้วยเครื่องเอกซเรย์ 

 

วันนี้ (วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณอุโมงค์เอกซเรย์ขบวนรถไฟท่าเรือ
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กรมศุลกากรโดยนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร และการรถไฟแห่งประเทศไทยโดย
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกันเปิดการเดินขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าคอนเทนเนอร์
ผ่านระบบตรวจสอบตู้สินค้าทางรถไฟด้วยเครื่องเอกซเรย์ โดยมี การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง 
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ภาควิชาวิศวกรรม
นิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการท่า และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน 

อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา กรมศุลกากรได้พัฒนาปรับปรุงระบบงานศุลกากร
หลายด้าน เพื่อยกระดับศุลกากรไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า และเพื่อให้การด าเนินพิธีการทางศุลกากรเป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยยังคงให้ความส าคัญกับภารกิจด้านป้องกันและปราบปรามสินค้าลักลอบ 
หลีกเลี่ยงภาษี ตลอดจนสินค้าที่ไม่พึงประสงค์ควบคู่กันไป กรมศุลกากรจึงได้น า เครื่องเอกเเรย์มาใ้้ในการตรวจสอบตู้
สินค้าที่ขนส่งทางรถไฟ เึ่งระบบตรวจสอบดังกล่าวเป็นวิธีการตรวจสอบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของสากล 
และเป็นวิธีการที่องค์กรศุลกากรโลก (WCO) สนับสนุนให้หน่วยงานศุลกากรทั่วโลกน าไปปฏิบัติ นอกจากนี้ ยัง้่วยลด
ปัญหาการจราจรและปัญหามลภาวะที่เกิดจากการขนส่งทางถนน เึ่งเป็นการขนส่งที่สิ้นเปลืองพลังงานและมีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยในปัจจุบันการขนส่งด้วยรถยนต์กับระบบราง คิดเป็นสัดส่วน 9 : 1 โดยรัฐบาลได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนารถไฟทางคู่บนเส้นทางขนส่งที่หนาแน่น  และพัฒนาระบบการให้บริการขนส่งทางราง บริการ
ยกตู้สินค้าภายในท่าเรือแหลมฉบัง เึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการขยายลานกองตู้สินค้าที่ขนส่งมาทางรถไฟหรือเรียกว่า 
โครงการศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ เึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563  ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่มี
ตู้สินค้าผ่านเข้า-ออกมากที่สุดในเอเ้ียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับที่ 24 ของโลก โดยมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 11-13 เปอร์เเ็นต์ต่อปี เึ่งในปี พ.ศ.2559 คาดว่า จะมีตู้สินค้าผ่านเข้า -ออกที่ท่าเรือแหลมฉบังเกิน 10 
ล้านทีอียู และตามแผนการพัฒนาขยายท่าเรือ ในปี พ.ศ. 2563 คาดการณ์ว่า จะมีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สูงถึง 16 
ล้านทีอียู เึ่งจะท าให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านเข้า-ออกมากเป็นอันดับที่ 5 ของโลก รองจากประเทศ
สิงคโปร์ เเี่ยงไฮ้ ฮ่องกง และเเินเจิ้นของสาธารณรัฐประ้า้นจีน  

เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยและรองรับการเติบโตทางการค้าระหว่างประเทศที่
มีอัตราสูงขึ้นในอนาคต กรมศุลกากรและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ ลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และอ านวยความสะดวกทางการค้าให้กับภาคธุรกิจไทย เึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเ้ียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่น าระบบนี้มาใ้้งาน 
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